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เรื่อง กระทรวงกลาโหมขอใหตี้ความในพระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญทหารฯ 

   

 

กรมเลขาธิการคณะรฐัมนตรีแจ้งมายังคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยหนังสือที่ ฎ. 
๓๗๙๔/๒๔๘๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๘๑ ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความใน
พระราชบัญญัติบ าเหนจ็บ านาญทหารฯ 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการร่างกฎหมายชุดที่ ๑) ได้ประชุมตรวจ
พิจารณาปัญหาที่กล่าวข้างต้นนั้นเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเร่ืองนี้ กระทรวงการคลังเป็นเจ้าหน้าที่
รักษาการตามพระราชบัญญัติ ฉะนั้นกระทรวงกลาโหมควรจักต้องหารือกระทรวงการคลังเสียก่อน
ตามระเบียบ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้แจ้งมติของกรรมการร่างกฎหมายที่กล่าวนั้นไปให้
กรมเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีทราบ โดยหนังสือที่ ๑๘๘๘/๒๔๘๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ 
แล้ว และกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมายังคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยหนังสือที่ ฎ. 
๕๓๔๒/๒๔๘๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ ว่า โดยเฉพาะเรื่องนี้กระทรวงกลาโหมได้แจ้งให้
กระทรวงการคลังทราบแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาด าเนินการต่อไป 

กาลล่วงเลยมาจนบัดนี้  คณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่ ได้ รับทราบจาก
กระทรวงกลาโหมว่า จักด าเนินการอย่างไรต่อไปอันเกี่ยวกับปัญหาเร่ืองที่กล่าวนั้น จึงได้สอบถาม
ไปทางกระทรวงกลาโหม (นายส าราญ กานต์ประภา) ได้รับตอบว่า กระทรวงกลาโหมไม่ติดใจจะ
ขอให้พิจารณาปัญหานั้นต่อไปแล้ว 
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คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตุลาคม ๒๔๘๒ 
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เรอง กระทรวงกลาโหมขอให้ตีความในพระราชบัญ บตบาเหนจบานาญทหารา

กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมายังคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยหนังสือที่ ฏ.
๓๓๓๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาฬิจารณาตีความใน

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญทหารฯ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการร่างกฎหมายชุดที่ ๑) ได้ประชุมตรวจ
พิจารณาบปัญหาที่กล่าวข้างต้นนั้นเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเรื่องนี้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าหน้าที่
รักษาการตามพระราชบัญญัติ ฉะนั้นกระทร
             วงกลาโหมควรจักต้องหารือกระทรวงการคลังเสียก่อน
ตามระเบียบ

คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้แจ้งมติของกรรมการร่างกฎหมายที่กล่าวนั้นไปให้
กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ โดยหนังสือที่ ๑๕๕๕ /๒๕๕๑ ลงวันที่ wo พฤศจิกายน ๒๕๕๑
แล้ว และกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมายังคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยหนังสือที่ ฏ.
๕๓๕๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ว่า โดยเฉพาะเรื่องนี้กระทรวงกลาโหมได้แจ้งให้
กระทรวงการคลังทราบแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาดําเนินการต่อไป

กาลล่วงเลยมาจนบัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่ได้รับทราบจาก
กระทรวงกลาโ
             หมว่า จักดํา เนินการอย่างไรต่อไปอันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่กล่าวนั้น จึงได้สอบถาม
ไปทางกระทรวงกลาโหม (นายสําราญ กานต์ประภา) ได้รับตอบว่า กระทรวงกลาโหมไม่ติดใจจะ
ขอให้พิจารณาปัญหานั้นต่อไปแล้ว

เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤ ษฎีกา
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